

## THƯ CHÚC TẾT MẬU TUẤT 2018 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG



**Thân ái gửi cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung!**

Nhân dịp bước sang năm 2018, đón Tết cổ truyền Mậu Tuất, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường **Cao đẳng Công Thương Miền Trung**, tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên đã và đang công tác, học tập tại Trường lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Chúng ta đang hân hoan đón chào mùa xuân và một năm công tác mới cho toàn thể cán bộ viên chức của Trường. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại những thành quả và các sự kiện năm Đinh Dậu vừa qua.

Năm 2017, công tác tuyển sinh đã có những bước khởi sắc. Nhà trường tổ chức được nhiều sự kiện lớn nổi bật: Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2019; Đại hội Hội sinh viên; Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo; Hội nghị giải pháp tạo nguồn thu; Hội nghị nâng cao chất lượng đội ngũ; Hội nghị tuyển sinh; Sự kiện Giao lưu doanh nhân & Thắp sáng ước mơ khởi nghiệp... Kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo cũng được triển khai mạnh mẽ, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác đánh giá ngoài. Trường còn tham gia nhiều dự án quốc tế và trong nước. Từ những kết quả đó cho thấy rằng, Trường **Cao đẳng Công Thương Miền Trung** đang tham gia vào rất nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội trên phạm vi diện rộng và tiếp tục phát triển với những bước đi vững chắc.

Năm 2018 là năm có không ít thách thức đối với **Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung** chúng ta, đó là: hội nhập và đồng hành với cuộc cách mạng 4.0; sự thay đổi về cách thức tuyển sinh, yêu cầu của người học và của xã hội ngày càng cao... Để có thể vượt qua những thách thức này, Nhà trường sẽ tích cực đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW với phương châm cốt lõi “**Chất lượng, chuyên nghiệp, sáng tạo, trách nhiệm, hội nhập**”. Huy động tiềm lực ở mọi mặt hoạt động của Trường trong việc: cải tiến chương trình, phương thức quản lý và tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội gắn liền với việc thường xuyên kiểm soát, kiểm định chất lượng; nâng cao năng lực tiếng Anh của thầy và trò; tăng cường hợp tác doanh nghiệp; tham gia các chương trình, dự án trong nước và quốc tế; nâng cao chất lượng đời sống cán bộ viên chức... Đây sẽ là các điểm chính trọng tâm trong chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2017 - 2022 và tầm nhìn đến năm 2035.

Tuy nhiên, tôi tin tưởng rằng, với tình yêu dành cho Nhà trường và trách nhiệm lớn lao đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, các thầy cô giáo, cán bộ viên chức, học sinh sinh viên của Trường sẽ luôn sáng tạo, chủ động trong công việc và học tập, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018, đưa Trường **Cao đẳng Công Thương Miền Trung** tiến lên một tầm cao mới.

Mùa xuân 2018 đang đến gần với mọi nhà, tôi xin chúc các thể hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường **Cao đẳng Công Thương Miền Trung** cùng gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có nhiều cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Chúc các bạn học sinh, sinh viên đạt được những thành tựu cao trong hành trình tiếp nhận tri thức và ngày càng vững vàng, trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Chúc Trường **Cao đẳng Công Thương Miền Trung** chúng ta vượt qua mọi thử thách để phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là một Trường trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Miền trung và cho cả nước.

**Chào thân ái!**

*Phú Yên, ngày 14 tháng 02 năm 2018*

**HIỆU TRƯỞNG**  
**TS. Trần Kim Quyên**